

MB phê duyệt cấp hạn mức tín dụng trên BIZ MBBank cho doanh nghiệp

22:41 01/06/2023

Tác giả: Đang cập nhật

MB cho biết, tính năng phê duyệt cấp hạn mức tự động được xây dựng trên nền tảng BIZ MBBank nhằm gia tăng trải nghiệm cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), siêu nhỏ.

Theo Ngân hàng Nhà nước, giai đoạn 2018 - 2022, dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp SME tăng 14,17%, cao hơn bình quân chung toàn nền kinh tế.

Bên cạnh đó, số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy trên 65% doanh nghiệp cả nước hiện nay là doanh nghiệp siêu nhỏ; quy mô vốn, vốn chủ sở hữu, năng lực tài chính, trình độ quản trị của những doanh nghiệp này còn hạn chế.



Đa số các doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn tín dụng là các doanh nghiệp mới thành lập, mới gia nhập các ngành, lĩnh vực kinh tế mới.

Trong bối cảnh đó, trong năm 2022, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã ra mắt tính năng phê duyệt cấp hạn mức tín dụng trên nền tảng BIZ MBBank.

Theo đó, khách hàng nhận được kết quả phê duyệt nguyên tắc AIP (Approval in Principle) tối đa 5 phút sau khi hoàn thành khai báo thông tin mà chưa cần cung cấp hồ sơ cho MB.

The advertisement features a man in a dark suit sitting in a blue armchair, holding a smartphone. The background is a futuristic, blue and white digital space. Several circular callouts highlight key features: 'TÀI KHOẢN MỞ CHỈ 5', 'TƯ VẤN L/C ONLINE', 'GIẢI NGÂN THẦN TỐC', 'BẢO LÃNH CHỈ 4H', and 'CHỦ ĐỘNG HẠN MỨC TÍN DỤNG'. A large, glowing blue smartphone graphic on the right displays the 'BIZ MBBank' logo and the text 'DOANH NGHIỆP SỐ NGÂN HÀNG SỐ'. In the bottom left corner, there is a QR code, the 'BIZ MBBank' logo, and the slogan 'Fast & easy'.

Các phương án tự động có kết quả phê duyệt cuối cùng tối đa 3 ngày làm việc, giúp rút ngắn 50% thời gian cấp hạn mức so với kênh truyền thống, giảm thời gian chờ kết quả phê duyệt cho khách hàng.

Doanh nghiệp còn có thể theo dõi tiến độ xử lý phương án trực tiếp trên BIZ MBBank. Giải pháp này được cho là đáp ứng nhu cầu thiết yếu của các doanh nghiệp siêu nhỏ trong việc tiếp cận nguồn vốn một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Tính năng này còn cho phép doanh nghiệp đăng ký cấp hạn mức tín dụng trực tuyến thông qua BIZ MBBank và nhận kết quả phê duyệt trong thời gian ngắn nhất.

Đây là điểm cộng giúp các doanh nghiệp siêu nhỏ tiếp cận nguồn vốn linh hoạt và nhanh chóng hơn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp bổ sung nguồn vốn nhằm phát triển kinh doanh và tăng

cường sức cạnh tranh trên thị trường.



Theo chia sẻ từ đại diện MB, chỉ riêng trong năm 2022 đã có hơn 6.000 khách hàng doanh nghiệp được phê duyệt cấp hạn mức thành công qua BIZ MBBank.

Mới đây, tại Lễ trao giải Sao Khuê 2023, tính năng phê duyệt cấp hạn mức tự động nền tảng BIZ MBBank là một trong hai sản phẩm của MB đã được vinh danh.

Sản phẩm được kỳ vọng sẽ mang đến cho cộng đồng doanh nghiệp những trải nghiệm tốt nhất trong số hóa dịch vụ tài chính, khẳng định vị thế tiên phong của MB trong hành trình chuyển đổi số ngành ngân hàng.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/mb-phe-duyet-cap-han-muc-tin-dung-tren-biz-mbbank-cho-doanh-nghiep>